



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๐๕๗ E-mail: personnel@group.psu.ac.th
ที่ มอ ๐๐๓.๔.๒/๖๗-๐๘๖๕ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้เสนอเรื่อง การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โดยขออนุมัติในหลักการให้กรรมการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นบุคลากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทน เข้าร่วมในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกในกรณี ดังนี้

๑. กรณีการสรรหาและคัดเลือก Talent หรือผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูงยิ่ง หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษในภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
๒. กรณีที่ต้องมีการเจรจาต่อรองเงินเดือน
๓. กรณีที่ส่วนงานเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแต่งตั้งกรรมการที่เป็นบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทนหากไม่มีจะไม่สามารถดำเนินการสรรหาและคัดเลือกให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ให้ส่วนงานเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสรรหาและคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัย
๔. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนงานยังขาดความแม่นยำในกฎระเบียบ และประสงค์จะให้ทีมสรรหาและคัดเลือกจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้ส่วนงานแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้ว มีมติให้ส่วนงานเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มายังมหาวิทยาลัยทุกตำแหน่ง ส่วนการแต่งตั้งผู้แทนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการสรรหาและคัดเลือกระดับส่วนงานหรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกองบริหารทรัพยากรบุคคล หากกองบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาแล้ว เห็นว่าส่วนงานสามารถดำเนินการสรรหาและคัดเลือกได้เอง กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะไม่เสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้แทนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการสรรหาและคัดเลือกระดับส่วนงาน สำหรับตำแหน่งนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

Digitally signed: 2024.04.04 16:33:15 +07:00

(รองศาสตราจารย์กรัณธ์รัตน์ สุนทรพันธ์)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สำเนาเดียวกันเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ